

**BÁO CÁO****Tình hình dư luận thanh niên tháng 6 năm 2022**

-----

Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình dư luận thanh niên tháng 6 năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Dư luận quan tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Trong tháng 6, dư luận thanh niên quan tâm và cho rằng việc Ủy Ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nhiều cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cùng một số địa phương và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Chu Ngọc Anh; Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thanh Long; tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam một số Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh các tỉnh Đồng Tháp, Nam Định, Hậu Giang, Hà Giang, ... liên quan đến Công ty Việt Á là hoàn toàn xác đáng.

Dư luận thanh niên quan tâm đến việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo nội dung kỳ họp thứ 16, diễn ra từ ngày 20 - 22/6/2022. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục mong muốn Đảng và Nhà nước tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng kênh thông tin phản ánh ý kiến về tình trạng tội phạm tham nhũng, lãng phí và sách nhiễu nhân dân để kịp thời xử lý.

**2. Dư luận quan tâm về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV**

Đoàn viên, thanh niên quan tâm đến các nội dung thảo luận, quyết định tại kỳ họp Quốc hội thứ 3 khóa XV, như: xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát. Các nội dung được cả nước chú ý, theo dõi, đặc biệt là xung quanh phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các thành viên khác của Chính phủ...

Nhìn chung, dư luận trong thanh niên hài lòng, đánh giá rất cao phiên chất vấn, cho rằng các Đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, nắm chắc và sát vấn đề; qua chất vấn đã làm rõ, giải trình và đề ra giải pháp thực hiện, đáp ứng được mong muốn, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, việc nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị tiếp tục giảm thuế xăng dầu để kiềm chế mức tăng của các loại mặt hàng phục vụ đời sống được đoàn viên, thanh niên quan tâm, ủng hộ.

### **3. Dư luận quan tâm về kinh tế, thị trường**

Dư luận quan tâm đến tình trạng mua bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng phục vụ sinh hoạt, đời sống có chiều hướng gia tăng; giá các loại phân bón tăng cao, hàng nông sản lại thấp, ... ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Đặc biệt, dư luận trong thanh niên và nhân dân lo lắng trước việc giá xăng, dầu tăng liên tiếp vượt mốc 33.000đ/lít. Việc từ đầu năm đến nay trong nước đã trải qua hơn chục lần điều chỉnh tăng giá xăng, đẩy giá các loại hàng hóa khác lên cao, tăng áp lực lên lạm phát. Việc tiếp tục hạ thuế xăng dầu để giảm mức tăng của mặt hàng được nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội kiến nghị. Dư luận mong muốn sớm bình ổn giá xăng dầu để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Dư luận thanh niên quan tâm đến việc Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022.

### **4. Dư luận quan tâm về tình hình giáo dục**

Dư luận thanh niên bàn luận nhiều về việc Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an khởi tố vụ án làm lộ đề thi môn sinh Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2021, khởi tố bị can đối với một giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú với một giảng viên khác có liên quan đến vụ việc. Thanh niên đặc biệt quan tâm đến vụ việc này, do Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia là kỳ thi quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học của rất nhiều thí sinh, đề thi của cuộc thi này được xếp loại là bí mật quốc gia nhưng lại bị lộ, gây bức xúc lớn trong dư luận suốt gần một năm qua. Thanh niên mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm hoàn thành việc điều tra, xét xử vụ việc, đảm bảo vụ việc sẽ không lặp lại, nhất là trong bối cảnh Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2022 sắp bắt đầu.

Học sinh THPT quan tâm đến việc Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 170/TB-VPCP ngày 8/6/2022 kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý về môn học lịch sử; làm việc với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam để có phương án phù hợp, bảo đảm chú trọng việc dạy và học lịch sử ở bậc giáo dục phổ thông.

Dư luận quan tâm đến việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký ban hành Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Chỉ thị nêu rõ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa; không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền.

Dư luận thanh niên quan tâm đến việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần. Dư luận thanh niên cho rằng không nên chỉ đề cập những giải pháp mang tính chất “cào bằng”; cần có các giải pháp khác nhau phù hợp với khả năng kinh tế của người dân.

### **5. Dư luận quan tâm về tình hình y tế**

Dư luận thanh niên đặc biệt quan tâm đến phản ánh của Báo Tuổi trẻ về “hút máu” tình nguyện viên hiến máu. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Y tế phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh xác minh, kiểm tra làm rõ phản ánh một cá nhân thu 1 - 3 triệu đồng từ người nhà bệnh nhân mổ tim tại Viện Tim TP. Hồ Chí Minh. Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp Công an Thành phố, Hội Chữ thập đỏ Thành phố kiểm tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) và báo cáo Thường trực UBND Thành phố.

Dư luận thanh niên quan tâm đến dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp; đáng chú ý, các ca bệnh nặng cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Các chuyên gia cảnh báo, năm nay dịch sẽ bùng phát lớn theo chu kỳ. Dư luận thanh niên cho rằng không được chủ quan trước dịch bệnh nguy hiểm này.

### **6. Dư luận quan tâm về các thông tin trên mạng xã hội**

- Trên mạng xã hội facebook trong tháng 6, dư luận quan tâm đến một số vấn đề, vụ việc tiêu biểu sau:

+ Vụ việc người đàn ông ngã từ tầng 11 xuống đất tử vong được dư luận xã hội rất quan tâm, đặc biệt vụ việc liên quan đến 01 đồng chí cán bộ đoàn cơ sở. Có nhiều ý kiến trái chiều nhau về vụ việc này. Tuy nhiên, xung quanh vụ việc có những thông tin giả, cắt ghép hình ảnh và phản ánh không đúng sự thật. Dư luận xã hội lên án và cho rằng cần có biện pháp xử lý đối với các thông tin sai sự thật.

+ Dư luận thanh niên xôn xao và bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc Chủ tịch xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa có hành vi quan hệ bất chính với Chủ tịch Hội phụ nữ xã ngay tại trụ sở làm việc thì bị người chồng vào bắt quả tang, quay clip. Ngày 18/6/2022, Huyện uỷ Thạch Thành đã có thông báo về việc khai trừ ra khỏi Đảng đối với Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ liên quan đến vụ việc ông này bị tố có quan hệ tình cảm với nữ cán bộ cùng xã. Dư luận thanh niên phê phán mạnh mẽ hành vi sai trái trên, làm suy đồi đạo đức cán bộ và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ gương mẫu trong mắt người dân. Đây là cũng cơ hội cho các thế lực chống phá xuyên tạc, gây rối thể chế chính trị nước ta.

+ Bộ phim “Em và Trịnh” và “Trịnh Công Sơn” khởi chiếu và nhận được nhiều lượt xem cũng như ý kiến bình luận nhiều chiều của các bạn trẻ. Bộ phim tập trung khắc họa những môi trường, cũng là nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ lúc còn trẻ đến tuổi trung niên. Các bạn trẻ có nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ khi xem phim, tuy nhiên các bạn mong mỏi những tác phẩm về những người nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người mến mộ sẽ được trau chuốt kỹ lưỡng và đầu tư hơn nữa để đem lại cho khán giả cảm xúc trọn vẹn hơn và khắc họa được rõ nét và chân thực hơn nữa câu chuyện cuộc đời của những nghệ sĩ đó.

+ Dự luận thanh niên quan tâm đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh vừa gia hạn tạm giam 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Dự luận cho rằng đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam nên việc tiếp tục tạm giam thêm 02 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là cần thiết.

- Bên cạnh đó, dự luận thanh niên cũng quan tâm một số tin tức, trào lưu trên mạng xã hội tiktok như: nhảy trên nền nhạc bài hát: “người yêu không đá” (Choco, The Fillin); #mackedoi - Mặc kệ cho ai nói gì, thì cuộc đời này vẫn là do bạn quyết định; #sansangthaydoi - hành trình lột xác của chính bạn; thể hiện chính kiến của bản thân cùng hot trend #MacKeDoi - Mặc kệ cho ai nói gì, thì cuộc đời này vẫn là do bạn quyết định; Khoảnh khắc #GiaDinhThanThuong để kỉ niệm Ngày Gia đình Việt Nam; #TuanLeBaoChi tôn vinh - tri ân các tập thể, cá nhân vẫn đang nỗ lực cống hiến tới độc giả bằng những bài báo hay, chất lượng, kịp thời và nhân văn. Bài hát phổ biến được giới trẻ yêu thích như: Vì mẹ anh bắt chia tay; Ai muốn nghe không; Chúng ta làm bạn được không; Say nắng; Back time - Lexer; Người yêu không đá; Vì mẹ anh bắt chia tay; cover phim Em và Trịnh, ...

**Nơi nhận:**

- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Lưu BTG, VP.

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Bình Minh**